

ศธ.นำร่องจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ ในพื้นที่อีอีซีเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ. 2563

คกก.ปรับปรุงโครงสร้างศธ.เห็นชอบนำร่องจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ ระดับจังหวัด ในพื้นที่ EEC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการนำร่องการบูรณาการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ในระดับจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดระเบียบงานจัดโครงสร้างการบริหารงาน การประสานงานระหว่างบุคคลและส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อีกทั้งเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวในจังหวัดนำร่อง (Pilot Project) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยอาจจะคัดเลือกจังหวัดที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเป็นรูปแบบ (Model) การทำงานเชิงบูรณาการที่ชัดเจน และเป็นต้นแบบขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการทบทวนการจัดโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งรับทราบความต้องการของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน (สอศ.) ที่ยังคงต้องการที่จะอยู่ภายใต้สำนักส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนเช่นเดิม นอกจากนี้ มีความจำเป็นต้องจัดให้มี "สำนักพัฒนาวัตกรรม สื่อ และสารสนเทศการอาชีวศึกษา" เพื่อเป็นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนการจัดตั้งส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. จะมีวาระพิจารณาที่สำคัญ เช่น การคัดเลือกจังหวัดนำร่องการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ในพื้นที่ EEC, โครงสร้างการจัดตั้งส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคของ สอศ., โครงสร้างคณะกรรมการของสายงานด้านศึกษานิตเทศก์ ตรวจสอบภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563](#)



ภาพตัวอย่าง การจัดองค์กรแบบแมทริกซ์

ที่มาภาพจาก th.thpanorama.com